

เกาหลีใต้ต้องการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านฮาลาลของมาเลเซีย



นายมน แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้กล่าวในที่ประชุมสภาธุรกิจมาเลเซีย-เกาหลีใต้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ว่า กระแส Korean Wave ที่รู้จักกันในชื่อ ฮัลลยู (Hallyu) ได้เปิดประตูให้กับธุรกิจท้องถิ่นของเกาหลีใต้และด้วยความเชี่ยวชาญด้านฮาลาลของมาเลเซียก็จะส่งผลให้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ใ้รับรองฮาลาลของมาเลเซีย

เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก การเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวก็จะช่วยทำให้สินค้าและบริการของเกาหลีใต้สามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการสินค้าและบริการฮาลาล

ความร่วมมือระหว่างมาเลเซียกับเกาหลีใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการค้าสินค้าฮาลาลแบบทวิภาคี การแลกเปลี่ยนด้านการลงทุนระหว่างกันรวมทั้งการเข้าถึงตลาดสินค้าและบริการฮาลาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมด้านฮาลาล การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเทคโนโลยี สำหรับความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศ เกาหลีใต้จะสร้าง Virtual Reality (VR) Centre ในพื้นที่โครงการ Smart City ของเมืองโกตาคิเนบาลู รัฐซาบฮาร์ โดยคาดว่าศูนย์ดังกล่าวจะช่วยผลักดันการปรับตัวทางเทคโนโลยีของทั้งเกาหลีใต้และมาเลเซีย นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่เข้มแข็งก็จะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้นโยบาย Look East Policy ของมาเลเซีย และนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลีใต้

ในขณะเดียวกัน Datuk Darell Leiking รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) ของมาเลเซียก็ได้เปิดเผยข้อมูลการลงทุน ณ เดือนกันยายน 2561 ว่า เกาหลีใต้มีโครงการลงทุนในมาเลเซียรวมทั้งสิ้น 371 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 7,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (31,840 ล้านบาท) ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะสามารถสร้างงานในมาเลเซียได้กว่า 52,000 ตำแหน่ง รัฐมนตรี MITI กล่าวว่า มาเลเซียเป็นประเทศแห่งโอกาสไม่เพียงแต่สำหรับนักลงทุนแต่ยังเป็นโอกาสสำหรับทุกคนที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ และมาเลเซียส่งเสริมให้นักธุรกิจเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในเพื่อใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและความได้เปรียบทางการแข่งขันของมาเลเซียในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก

ที่มา: Borneo Post Online, 15 มีนาคม 2562

- นโยบายภาครัฐ
 เศรษฐกิจการลงทุน
 แนวโน้มการตลาด
 รายงานสินค้าและบริการ
 อื่นๆ